

UBND TỈNH KIÊN GIANG  
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~6693~~<sup>6693</sup>VP-KGVX  
V/v chỉ đạo thực hiện Thông  
báo số 1296/TB-BYT ngày  
31/8/2021 của Bộ Y tế.

Kiên Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Thành viên Trung tâm Chỉ huy  
phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận được Thông báo số 1296/TB-BYT ngày 31/8/2021 của Bộ Y tế thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp trực tuyến với 12 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 (có văn bản kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung có ý kiến chỉ đạo giao các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung thông báo của Bộ Y tế.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung đến các Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh biết để thực hiện. /gal

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng KGVX;
- Lưu VT, pthtran "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đỗ Thị Lệ Hảo**



Ký bởi: Văn phòng  
Cơ quan: Bộ Y tế  
Ngày ký: 31-08-2021  
20:17:57 +07:00

**BỘ Y TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1296 /TB-BYT

*Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021*

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Cuộc họp trực tuyến với 12 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19**

Ngày 25/8/2021, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với 12 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ gồm: Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, TP. Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2015/QH15 ngày 28/7/2021 tại kỳ họp Thứ nhất Quốc hội khóa XV. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế và Lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ, Cục, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan. Tham gia cuộc họp tại điểm cầu địa phương có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp đáp ứng dịch COVID-19 tại các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ; nhận định, đánh giá tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 của Bộ Y tế ban hành; đến nay, chưa địa phương nào ở khu vực Tây Nam Bộ có quyết định dừng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh. trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế có ý kiến kết luận như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Công điện số 1102/CD-TTg ngày 23/8/2021, Công điện số 1081/CD-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ; trên cơ sở mỗi xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, mỗi người dân là “chiến sỹ” thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện giãn cách xã hội phải thật nghiêm là biện pháp cơ bản, quan trọng và quyết định đến công tác kiểm soát dịch bệnh; thực hiện tốt an sinh xã hội là trọng yếu, thường xuyên; xét nghiệm là then chốt để bóc tách F0 từ đó có hình thức quản lý, chăm sóc phù hợp, giảm nguồn lây nhiễm; giảm tử vong

là ưu tiên hàng đầu và vắc xin là chiến lược lâu dài nhằm mục tiêu sớm kiểm soát dịch bệnh theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ.

2. Căn cứ tình hình dịch bệnh, trên cơ sở tiêu chí tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tiến hành đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, “Nguy cơ”, “Bình thường mới” cho từng địa bàn, từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, có tính tới các yếu tố khu vực liên xã, liên huyện, liên tỉnh để có giải pháp xét nghiệm, cách ly, phong tỏa, tiêm vắc xin,... phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn. Sau khi đánh giá, địa bàn nào tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì phải tranh thủ “thời gian vàng” giãn cách để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, xác định là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây lan dịch, phải thực hiện nghiêm, thực chất theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó”; tập trung cao độ thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc của chính quyền cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”.

3. Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, cần xác định đây là vấn đề trọng yếu, phải đảm bảo lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương, lao động ngoại tỉnh. Huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, hoạt động thiện nguyện. Bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất...

4. Thân tốc truy vết, xét nghiệm tầm soát trên diện rộng theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ và Công điện số 1168/CD-BYT ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế nhằm phát hiện sớm người nhiễm là khâu then chốt để kịp thời phát hiện, đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người mắc COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ. Chủ động khoanh và giảm vùng có nguy cơ rất cao, không để phát sinh chùm ca bệnh mới, chuỗi lây nhiễm kéo dài.

5. Đối với các địa phương còn đáp ứng đủ năng lực cách ly tập trung thì phải đưa F1 cách ly tập trung. Tuy nhiên, để chuẩn bị tình huống số ca bệnh tăng nhanh, kéo theo lượng F1 lớn, các tỉnh, thành phố sớm phê duyệt phương án cách ly F1 tại nhà. Chủ động bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, thiết lập các trung tâm, khu vực điều trị hồi sức tích cực (ICU); có phương án và sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6. Điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu: Chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất; tổ chức tốt việc điều phối và công tác giao ban, hỗ trợ giữa các tầng điều trị; đảm bảo người bệnh được thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời. Tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện tăng cường giãn cách xã hội phải khẩn trương thiết lập các Trạm Y tế lưu động để bảo đảm hỗ trợ y tế, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2. Chủ động khảo sát các khu vực, lập kế hoạch tình huống và phê duyệt phương án xây dựng Bệnh viện dã chiến sẵn sàng thiết lập, thu dung, điều trị khi số mắc tăng cao.

7. Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện mô hình “3 tại chỗ”, “3 cùng”, “1 cung đường 2 điểm đến”... phù hợp với diễn biến tình hình tại địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp.

8. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, an toàn, hiệu quả và đảm bảo độ bao phủ tiêm chủng để giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong; xác định tiêm vắc xin phòng COVID-19 có tính chất quyết định, chiến lược, lâu dài trong phòng chống dịch COVID-19. Ưu tiên tiêm đủ liều cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người trên 65 tuổi, người có bệnh nền và công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ thiết yếu.

Văn phòng Bộ trân trọng thông báo để các Đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- UBND 12 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ;
- Các Vụ, Cục, Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế 12 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ;
- Lưu: VT, VPB1.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ**



Hà Anh Đức